

Cách Chơi Máy Kéo

Hãy có GameSense (Ý Thức Cờ Bạc): Biết cách chơi trước khi chơi.

Máy kéo hoạt động trên căn bản bất kỳ. Lý do là vì một Bộ Phận Phát Số Bất Kỳ (Random Number Generator (RNG)) bên trong mỗi máy và liên tục chọn bất kỳ số nào qua hàng triệu số. Kết quả sau mỗi lần máy quay là do RNG tự động quyết định vào lúc quý vị bấm nút quay máy, khiến không thể tiên đoán được quý vị sẽ thắng hay thua.

Một số máy cho phép quý vị ngưng sớm các vòng quay. Cách này không ảnh hưởng đến kết quả của lần quay đó – quý vị không thể làm gì được để kiểm soát vòng quay dừng lại chỗ nào.

Mỗi máy kéo có một bộ dấu hiệu riêng độc nhất (chẳng hạn như một thanh ngang, các quả anh đào, hoặc số "7"). Một số dấu hiệu có thể chỉ xuất hiện một lần duy nhất trên "vòng quay thực" (vòng quay quý vị nhìn thấy), trong khi các dấu hiệu khác có thể xuất hiện trên vòng quay thực nhiều lần.

Nhưng chính "vòng quay ảo" (quay bên trong máy) mới quyết định quý vị có thắng hay không. Vì thế, chẳng hạn như dù quý vị nhìn thấy số lượng quả anh đào và thanh ngang bằng nhau trong khi vòng quay thực đang quay, vòng quay ảo thật ra có thể có gấp đôi số lượng quả anh đào so với thanh ngang.

Một số máy kéo có thể thường thêm những lần chơi mà người chơi có thể ảnh hưởng đến số tiền thưởng thêm bằng cách chơi một trò chơi video kiểu bỏ tiền cắc (arcade-style). Tuy tài khéo léo có thể là một yếu tố đưa đến kết quả trúng giải thưởng thêm, yếu tố chính vẫn là may rủi. Bất luận người chơi có tài khéo léo đến đâu, bộ phận RNG trong mỗi máy vẫn quyết định số tiền trúng tính chung, kể cả việc người chơi có trúng được cơ hội chơi trò chơi thưởng thêm hay không, và số tiền ấn định trước có thể trúng tối đa trong trò chơi thưởng thêm.

Tất cả các Sòng Bạc và Trung Tâm Cờ Bạc Cộng Đồng tại B.C. đều có đặt máy kéo không dùng tiền cắc. Các máy này nhận tiền giấy \$5, \$10, \$20, \$50, hoặc \$100 Canada. Muốn chơi các máy này, hãy đút tiền giấy vào chỗ nhận tiền giấy của máy kéo không dùng tiền cắc.

Quý vị có thể chọn đặt cá bao nhiêu hàng và bao nhiêu tín điểm. Một số máy kéo có trị giá một tín điểm, và các máy khác có thể có các trị giá tín điểm khác nhau. Khi bấm nút *Bet One* là quý vị đặt một tín điểm. Khi bấm nút *Max Bet* là quý vị đặt mức tối đa được phép trên máy đó cho mỗi bàn chơi.

Kéo cần bên hông máy xuống rồi thả ra hoặc bấm nút *Spin*. Tất cả các máy kéo đều hiện ra số tín điểm thắng tùy theo kết quả vòng quay.

Khi quý vị đã sẵn sàng lấy tiền, hãy bấm nút *Cash Out* và quý vị sẽ nhận được một vé có thể đổi lấy tiền tại quầy thu ngân viên, máy *Ticket Express* đổi vé lấy tiền, hoặc có thể đút vé vào một máy kéo khác. Những vé này có giá trị trong 30 ngày tại Sòng Bạc hoặc Trung Tâm Cờ Bạc Cộng Đồng cấp vé đó.

Cờ Bạc với GameSense

Không có chuyện "suýt thắng" – quý vị có hoặc không có vòng quay thắng. Lần quay trước của quý vị tuyệt đối không có ảnh hưởng gì đến kết quả của lần quay kế tiếp. Nên nhớ rằng càng chơi lâu quý vị thường là thua nhiều hơn thắng. Dành ra một số tiền hoặc thời gian nhất định để chơi có thể giúp quý vị cờ bạc có GameSense (Ý Thức Cờ Bạc).

Tìm hiểu thêm tại Trung Tâm Thông Tin
GameSense hoặc GameSense.ca



@BCLCGameSense